

คู่มือสำหรับนิสิต การส่งคำร้องขอสั่งซื้อวัสดุในการทำโครงงานทางวิศวกรรม 2  
หน่วยงานที่ให้บริการ : งานพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และขออนุมัติในการสั่งซื้อ**

1. นิสิต แจ้งความประสงค์จัดทำโครงงานทางวิศวกรรม
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศให้ดำเนินการส่งเอกสารคำขอซื้อ

**เงื่อนไข :**

- (1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรม 1
- (2) เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (T1)

**ช่องทางการให้บริการ**


สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ช่องบริการ หมายเลข 1 งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 043-754316 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือช่องทางออนไลน์ 	เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 20 นาที

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบเอกสาร นิสิต ดำเนินการส่งเอกสารรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์ ในการทำโครงงานทางวิศวกรรม 2	10 นาที/ กลุ่ม	งานพัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	การพิจารณา เจ้าหน้าที่พิจารณาแยกรายการ/ประเภทพัสดุในการสั่งซื้อ	1-3 วัน ทำการ	งานพัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	ระยะเวลาในการสั่งซื้อ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการขอใบเสนอราคาจาก ห้างร้าน/สถาน ประกอบการ - เจ้าหน้าที่เสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	7-30 วัน ทำการ	งานพัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4	กำหนดการรับพัสดุที่สั่งซื้อ เจ้าหน้าที่แจ้งนิสิตติดต่อรับพัสดุ	1-3 วัน ทำการ	งานพัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	รายการเอกสาร (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี)	ฝ่ายงานรับผิดชอบ
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบรายการสั่งซื้อและจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการทางวิศวกรรม (จำนวน 1 ฉบับ)</li> <li>- สำเนาแบบรายการผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ (Project 1)</li> <li>- สำเนาแบบรายการผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ (Project 2)</li> <li>- สำเนาทะเบียนที่ 1 โครงร่างปริญญานิพนธ์ (Project 1)</li> </ul>	<p>งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p>  <p>ช่องทางการจัดส่งเอกสาร</p>
ลำดับ	รายการเอกสาร (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบรายการสั่งซื้อและจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการทางวิศวกรรม (จำนวน 1 ฉบับ)</li> <li>- สำเนาผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (T1)</li> <li>- สำเนาทะเบียนที่ 1 โครงร่างวิทยานิพนธ์</li> </ul>	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	0 บาท

## กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนในการทำโครงการทางวิศวกรรม วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
และการศึกษาปัญหาพิเศษ

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การสนับสนุนในการทำโครงการทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการศึกษาปัญหาพิเศษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 17/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 จึงกำหนดเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนดังนี้

1. นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการทางวิศวกรรม 2 นิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1.1 กรณีเป็นโครงการทางวิศวกรรม 2 เฉพาะสาขาวิชา สามารถขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในวงเงินไม่เกินคนละ 5,000 บาท

2. นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า ดังนี้

2.1 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในวงเงินคนละไม่เกิน 15,000 บาท

2.2 สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ในวงเงินคนละไม่เกิน 25,000 บาท

หรือหากลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาปัญหาพิเศษ ถ้าประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า สามารถขอใช้โดยหักจากวงเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

โดยเริ่มใช้ประกาศฉบับนี้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการทางวิศวกรรม 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่รหัสนิสิต 2565 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัสนิสิต 2564 ลงมา ขอให้ใช้ประกาศฉบับเดิมไปพลางก่อนจนกว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัสนิสิต 2564 ลงมา ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขอรับการสนับสนุนในการทำโครงการทางวิศวกรรม วิทยานิพนธ์ และการศึกษาปัญหาพิเศษ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้า 1 |

26



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนในการทำโครงการทางวิศวกรรม วิทยานิพนธ์ และการศึกษาปัญหาพิเศษ

เพื่อให้การสนับสนุนในการทำโครงการทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์และ  
การศึกษาปัญหาพิเศษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี  
ประสิทธิภาพตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  
4/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จึงกำหนดเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนดังนี้

1. นิสิตระดับปริญญาตรีลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงการทางวิศวกรรมเฉพาะสาขา 2 นิสิต  
สามารถขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในวงเงินงบประมาณคนละ 5,000.-  
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และไม่เกินกลุ่มละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2. นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ นิสิต  
สามารถขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในวงเงินไม่เกินคนละ 15,000 บาท  
หรือหากลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาปัญหาพิเศษ ถ้าประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนวัสดุเพื่อประกอบ  
การศึกษาค้นคว้าอาจขอใช้โดยหักจากวงเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 15,000 บาท แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่ง

และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขอรับการสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้า  
ปัญหาพิเศษ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และให้ใช้ประกาศนี้แทนตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สมบัติโค)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ การรับบริการ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน
1	งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 043-754316

รับผิดชอบโดย นางสาวจันทิมา ไวยकरण ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม